

ที่ สอบ.นย.๒๙๓/๒๕๖๕

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คัดค้าน และขอให้ยุติการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวย พ.ศ. ....

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวย พ.ศ. ....

๒. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๑๔ ที่กำหนดให้เป็นตัวแทนผู้บริโภค มีอำนาจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ภายใต้คณะกรรมการทั้ง ๘ ด้าน และ ๑ คณะทำงาน ประกอบด้วย ๑. ด้านการเงินและการธนาคาร ๒. ด้านการขนส่งและยานพาหนะ ๓. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ๔. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๕. ด้านบริการสุขภาพ ๖. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ๗. ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘. ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ตามที่แพทยสภาได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวย พ.ศ. .... และได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ แพทยสภา ลงนาม สภาองค์กรของผู้บริโภคขอคัดค้านซึ่งร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. การออกข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลการให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเสริมสวยมีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง แต่กลับขาดการมีส่วนร่วมจากองค์กรของผู้บริโภค และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังที่ปรากฏว่ามีการยื่นหนังสือคัดค้านของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีกระบวนการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. เนื้อหาของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เน้นกระบวนการรับรองหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล มุ่งเน้นการสนับสนุนการหารายได้จากการให้บริการเสริมสวยของแพทย์ ไม่ได้มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีโอกาที่จะเกิดผลแทรกซ้อนสูง และกลายเป็นภาระต่อระบบบริการสาธารณสุข การทำหัตถการหรือการผ่าตัดเสริมสวย แพทย์ที่ทำจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์พื้นฐาน เช่น โสต ศอ นาสิก ด้วย

.../จึงควรเป็น

- ๒ -

จึงควรเป็นบทบาทของสถาบันหรือโรงเรียนแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม ไม่ใช่แพทย์คนไหนก็สามารถคิดหลักสูตรและมาขอรับการรับรองจากแพทยสภา รวมทั้งจัดอบรมเองได้

๓. แพทยสภาต้องทำหน้าที่กำกับควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการเสริมสวยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้บริโภค ไม่ใช่ทำหน้าที่รับรองหลักสูตรการอบรม ด้วยอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ควบคุม ส่งเสริม และกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพเวชกรรม ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีความสำคัญและตระหนักถึงประชาชนในฐานะผู้บริโภค

หากมีการดำเนินการตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี จะส่งผลกระทบต่อให้มีการร้องเรียนและเกิดปัญหาต่อผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงขอคัดค้าน และขอให้ยุติการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวย พ.ศ. ....

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสารี อ๋องสมหวัง)

เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม

คุณอาทิตยา อาษา โทร. ๐๙ ๒๓๕๖ ๖๙๖๕

อีเมล: atitaya.a@tcc.or.th